



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

ตรวจเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของ ศพด. : วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง) ได้ตรวจโรงเรียนในเขตตำบลนาเลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาเลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคการเรียน ๒/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19



การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการพิจารณาข้อราชการต่างๆ เช่น ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(กปน.), ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฯ เพื่อคัดกรองอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและร่างคำสั่งอนุกรรมการฯ ช่วยเหลืองาน ฯลฯ



การนิเทศให้ข้อมูลโครงการกำจัดขยะ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับนายธานี พันแสง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และข้าราชการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังข้อมูลการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ ฯ รวมถึงขอทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำถุงพลาสติกมาทำเป็นอิฐก่อสร้างพร้อมให้ข้อมูลและนิเทศน์วิธีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของงานสิ่งแวดล้อมต่อไป



การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณทางการเงิน , พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฯลฯ



การประชุมปรึกษาหารือ การดำเนินโครงการเดินรณรงค์ประชาธิปไตย ฯ : วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินโครงการเดินรณรงค์ประชาธิปไตย และโครงการนาเลิงพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย: วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บ้านคุ้มสะอาด บ้านนาเลิงและบ้านไชยวาน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อบพร. อสม. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้มสะอาดและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงร่วมกิจกรรม



กิจกรรมโครงการนาเลิงพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญจร : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมโครงการนาเลิงพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญจร มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาเลิง ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับผู้สมัคร , กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการการประกวดคำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย และกิจกรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ใช้เวทีกลางเพื่อปราศรัยแนวนโยบายต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รับฟัง ณ โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้มสะอาด



กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บ้านฝักกาดหญ้า โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อปพร. อสม. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านฝักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงร่วมกิจกรรม



กิจกรรมโครงการนาเลิงพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญจร : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมโครงการนาเลิงพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญจร มีกิจกรรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเลิง ได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากที่สุด, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเลิงได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับผู้สมัคร , กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการการประกวดคำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย และกิจกรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ใช้เวทีกลางเพื่อปราศรัยแนวนโยบายต่างๆให้กับประชาชนได้รับฟัง ณ โรงเรียนบ้านฝักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ



กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย : วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บ้านแห่และบ้านแห่น้อย โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อปพร. อสม. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงร่วมกิจกรรม



กิจกรรมโครงการนาเล็งพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญญาจร : วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง จัดกิจกรรมโครงการนาเล็งพัฒนา เวทีประชาธิปไตยสัญญาจร มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาเล็ง ได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากที่สุด , ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเล็ง ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับผู้สมัคร , กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการการประกวดคำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย และ กิจกรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง ได้ใช้เวทีกลางเพื่อปราศรัยแนวนโยบายต่างๆให้กับประชาชนได้รับฟัง ณ ลานกีฬาตำบลนาเสพติดบ้านแห่ หมู่ที่ ๒



การอบรมและซักซ้อมเพื่อชี้แจงเน้นย้ำความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Zoom cloud meeting : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเล็ง และพนักงาน อบต.นาเล็ง เข้าร่วม อบรมและซักซ้อมเพื่อชี้แจงเน้นย้ำความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Zoom cloud meeting จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯ : วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ชูุดดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ โดยได้ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในการจำลองสาธิต การจัดหน่วยเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง ณ อาคารหอประชุม อบต.นาเลิง



การส่งมอบ บัตรเลือกตั้ง และวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ฯ : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ส่งมอบ บัตรเลือกตั้ง และวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การดำเนินจัดการเลือกตั้ง ฯ : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเลิง ได้ตรวจการดำเนินจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๐ หน่วยเลือกตั้ง และดำเนินการรวมคะแนนเพื่อจัดทำประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน พร้อมมอบเงินเกินบัญชีจากการขายขยะ และอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง